

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN AN LÃO
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG



**SỔ CÔNG TÁC
CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Quang Trung, tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2023- 2028

I.MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Về mục tiêu

“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

2. Một số chỉ tiêu phấn đấu

- + Phấn đấu 100% VCLĐ là đoàn viên Công đoàn.
- + Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
- + Phấn đấu hằng năm công đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
- + Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 4-5 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.
- + Phấn đấu hằng năm 100% gia đình đoàn viên CĐ đạt gia đình văn hoá.
- + Phấn đấu hằng năm 100% đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- + Phấn đấu vận động từ 100% đoàn viên tích cực tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng lộ trình phát triển nhà trường.
- + Phấn đấu đơn vị nhà trường không có tranh chấp LĐ, không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
- + Phấn đấu hằng năm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu vận động VCLĐ đóng góp cho quỹ Máu ấm Công đoàn do Công đoàn cấp trên giao.

3. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Căn cứ mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và chức năng của tổ chức công đoàn để cụ thể hoá thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Làm tốt công tác chăm lo đời sống; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với VCLĐ: Phối hợp cùng với BGH tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm; thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, đoàn viên khi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tặng quà cho VCLĐ nhân các dịp lễ, tết; hàng năm tổ chức cho VCLĐ đi tham quan du lịch, học tập kinh nghiệm. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của VCLĐ để kịp thời giải quyết và có biện pháp khắc phục.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục: Phổ biến kịp thời đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến VCLĐ; Nghị quyết của các cấp công đoàn tới đoàn viên, VCLĐ. Giáo dục đoàn viên, VCLĐ nâng cao ý thức tổ

chức kỷ luật, nhận thức về Đảng, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; Thực hiện cuộc vận động học tập tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh.

Phát động phòng trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua phù hợp thực tiễn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng qui định.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nội dung sinh hoạt công đoàn và các tổ CĐ; Tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và cả năm phù hợp với đặc điểm tình hình và sự chỉ đạo của CĐ cấp trên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ CĐVN. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời đoàn phí, kinh phí công đoàn để phục vụ tốt cho các hoạt động của công đoàn. Thực hiện quản lý ngân sách, tài sản công đoàn đúng qui định.

3.1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động

Chủ động phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với nhà giáo, tham mưu, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, cải thiện mức thu nhập của giáo viên. Quan tâm hơn nữa đến các đối tượng giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nhà giáo như các hoạt động thăm hỏi, hiếu, hỷ, trợ cấp khó khăn, chúc mừng sinh nhật, gặp mặt dâu, rể, mừng thọ cha mẹ, tặng quà con cán bộ, giáo viên, tham quan nghiên cứu học tập ở trong và ngoài nước.

Tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác của ban thanh tra nhân dân, uỷ ban kiểm tra công đoàn, tài chính công đoàn.

3.2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ.

Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế chuyên môn.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát động và tổ chức tốt các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Tổ chức trong đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá.

Tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển tổ chức Đảng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

3.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động.

Kết hợp với chuyên môn xây dựng nội dung thi đua phù hợp với đặc thù của ngành theo chủ đề, chủ điểm từng năm học. Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng phù hợp, thiết thực, khách quan, có tác dụng khuyến khích, động viên và tạo động lực cho phong trào chung.

Thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", chú trọng sáng tạo các phong trào mới gắn với truyền thống và đặc thù của ngành, xây dựng những điển hình thi đua tiên tiến.

3.4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, làm cho hoạt động công đoàn phong phú, hấp dẫn. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Xây dựng nội dung chương trình hoạt động sát hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của nhà trường; đảm bảo đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đã được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tích cực tham gia bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ công tác công đoàn. Chú trọng công tác kiểm tra, kiện toàn văn phòng công đoàn, hồ sơ hành chính, tài chính của công đoàn đảm bảo nề nếp sinh hoạt Ban chấp hành theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nữ công.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nữ công, tổ chức câu lạc bộ nữ nhà giáo, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ vũ quốc tế...

Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban nữ công. Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và chương trình công tác cụ thể theo từng năm.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và giáo dục truyền thống về giới, thực hiện tốt kế hoạch hóa dân số, phòng chống HIV/AIDS.

3.6. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

Mở rộng các hình thức hoạt động thể dục thể thao, tạo điều kiện về thời gian, phương tiện để giáo viên hoạt động nâng cao thể chất và bảo vệ sức khỏe.

Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do Trung ương, thành phố và ngành phát động. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách trong nhà trường.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Quang Trung căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ, cụ thể hóa xây dựng Chương trình công tác, tập trung chỉ đạo dứt điểm trong từng thời điểm, giai đoạn cho phù hợp.

Thực hiện đúng quy định về chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực công tác được phân công.

Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện chấp hành các nguyên tắc, chế độ hoạt động công đoàn.

Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch các phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả.

Công đoàn trường mầm non Quang Trung đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng và triển khai các chương trình công tác phù hợp. Tập thể Công đoàn trường đoàn kết một lòng, không ngừng thi đua phấn đấu xây dựng một tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc. Góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Để phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường mầm non Quang Trung rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Công đoàn cấp trên, Chi bộ, BGH, các lực lượng xã hội và các đoàn thể khác để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2024- 2025

Căn cứ nghị quyết của Đại hội công đoàn nhiệm kì 2023 - 2028 ,nghị quyết Chi bộ, kế hoạch của nhà trường về nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện An Lão, Ban Chấp hành Công đoàn trường mầm non Quang Trung thống nhất kế hoạch hoạt động năm học 2024 - 2025 như sau:

I.MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2024 - 2025

1. Mục tiêu:

Vận động CBCC-VC thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của Chi bộ và nhà trường, công đoàn đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.

Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. Một số chỉ tiêu phấn đấu:

Chỉ tiêu 1: 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn; vận động 100% CBCCVCLĐ cơ quan tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Chỉ tiêu 2: Phấn đấu trong năm học giới thiệu từ 1 - 2 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Chỉ tiêu 3: Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu đạt tập thể LĐTT và tập thể lao động xuất sắc, 90% CBCCVCLĐ đạt LĐTT, trong đó từ 10%-12% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Chỉ tiêu 4: Phối hợp đăng ký và xây dựng cơ quan văn hoá, xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy nổ.

Chỉ tiêu 5: Phối hợp cùng với cơ quan hàng năm tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ đảm bảo đúng thời gian, đúng quy trình và chất lượng; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn và nhà trường.

Chỉ tiêu 6: Phối hợp xây dựng đơn vị vững mạnh mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo động lực tích cực,

thúc đẩy cán bộ hăng say công tác, học tập và làm việc với chất lượng hiệu quả ngày càng cao, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

Chỉ tiêu 7: Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn; thu đúng, thu đủ, kịp thời và sử dụng có hiệu quả tài chính công đoàn. 100% đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đóng kinh phí công đoàn (2%) đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Chỉ tiêu 8: Thực hiện việc giám sát các chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ theo quy định. Vận động cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn nâng cao tinh thần trách nhiệm có uy tín với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

Chỉ tiêu 9: 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chính sách Dân số - Gia đình - Trẻ em, không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3. Tỷ lệ gia đình Nhà giáo văn hóa hàng năm đạt 100%.

Chỉ tiêu 10: 100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn. Tổ chức cho đv tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan...

Giải pháp:

Phối hợp với nhà trường xây dựng các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ... Đồng thời tham gia với nhà trường tổ chức soạn thảo nội quy lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành cũng như các tổ trưởng Công đoàn trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ĐV

Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Tổ công đoàn để nắm tình hình của đoàn viên nhằm có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên như BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác có liên quan. Tham gia có hiệu quả các hội đồng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

Tham gia họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng tháng.

3. 2. Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên

Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà trường. Lòng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.

Thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong trường học. Phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo .

Tuyên truyền cho đv thực hiện pháp lệnh dân số - không sinh con thứ 3

Cụ thể hóa kế hoạch năm học của nhà trường, nghị quyết của Chi bộ sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

3.3. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong tập thể đoàn viên

Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo môi giao lưu thân thiện, chia sẻ trong cộng đồng. Cụ thể:

+ Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn năm học .

+ Tổ chức Trung Thu và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con ĐV.

+ Thi giáo viên giỏi cấp trường , cấp huyện

+ Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 08/3.....

Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc Trường - đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên. Khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện những sai phạm để góp ý, phê bình, xử lý cá nhân và tập thể vi phạm.

3. 4. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn

Nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ Công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

3. 5. Công tác nữ công

Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua: “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên.

Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho đoàn viên nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các cháu; Tuyên dương khen thưởng con đoàn viên học giỏi năm học 2023 – 2024.

3. 6. Công tác từ thiện nhân đạo

Tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu trên giao. Đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Mái ấm công đoàn; giúp đỡ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt, tặng sổ tiết kiệm cho quân nhân nhập ngũ ở địa phương...

3. 7. Công tác tài chính

Thu - nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn đúng quy định, báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên.

Tiếp tục vận động thu quỹ khuyến học, quỹ Xã hội - Từ thiện - Nhân đạo, quản lý, sử dụng quỹ đúng quy chế, định kỳ có kiểm tra, báo cáo công khai.

3. 8. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Ban Chấp hành Công đoàn và ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

Phối hợp với đơn vị thực hiện yêu cầu đánh giá, xếp loại thi đua, bình chọn nhân vật tiêu biểu đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

2. 1. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, sự chỉ đạo của Chi bộ và BGH, Ban chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình và nhiệm vụ công tác hàng tháng.

2.2. Phối hợp giữa Ban Chấp hành với nhà trường; sau từng kì học phân loại, động viên, khen thưởng các cá. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chỉ đạo của cấp trên để hoạt động đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVCLĐ.

2. 3. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và các chủ trương của Công đoàn.

TM.BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch

SỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Căn cứ nhiệm vụ năm học và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện An Lão, BCH công đoàn trường xây dựng Chương trình công tác của BCH công đoàn trường năm học 2024 - 2025 như sau:

Tháng	Nội dung công việc
9/2024	<ul style="list-style-type: none">- Phối hợp BGH tuyên truyền, tổ chức khai giảng năm học 2024- 2025- Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2024 - 2025- Tích cực tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “ Trường học hạnh phúc”- Lập danh sách con CB, GV, GV đạt thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.- Dự tập huấn nghiệp vụ công đoàn do các cấp công đoàn cấp trên tổ chức.-Tổ chức Trung thu cho con ĐVCD- Động viên các đ/c ĐVCD đăng kí danh hiệu thi đua các cấp.Tích cực tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động của ngành- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra các khoản thu đầu năm của các lớp theo triển khai của nhà trường trong năm học.- Kết hợp với nhà trường, PHHS tổ chức vui tết trung thu cho HS toàn trường
10/2024	<ul style="list-style-type: none">- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10+ Tổ chức và động viên GV trong từng khối tích cực thi đua dạy tốt, học tốt cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.+ Tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.
11/2024	<ul style="list-style-type: none">+ Phát động thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11+ Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS+ Tiếp tục kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội thi GV giỏi cấp huyện.+ Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20-11.+ Kết hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra việc thực hiện nề nếp, chuyên môn GV-HS.
12/2024	<ul style="list-style-type: none">+ Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22-12.+ Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS+ Động viên GV tham dự thi VCD cấp huyện.

	<ul style="list-style-type: none"> + Phối kết hợp CM tổ chức chuyên đề CM cấp huyện. + Tiếp tục kết hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra nề nếp, chuyên môn của mỗi GV-HS
1, 2/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2. + Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS + Tổ chức sơ kết HK1. + Động viên GV - HS nghỉ Tết Nguyên Đán an toàn - tiết kiệm. + Tặng quà cho HS và GV nhân dịp Tết Kỉ Hợi. + Phối hợp với nhà trường tổ chức cho ĐVCD đi du xuân đầu năm.
3/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn 26/3. + Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS + Tổ chức lễ kỉ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. + Kết hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra nề nếp, chuyên môn GV-HS + Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp cơ sở.
4+5/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác. + Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tài chính. + Kết hợp với nhà trường tổ chức vui Tết thiếu nhi và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi. + Kết hợp với tổ chuyên môn bình xét thi đua và tổng kết năm học. + Tham mưu với nhà trường lên kế hoạch cho ĐVCD đi tham quan.
6/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Tham mưu với nhà trường tổ chức cho ĐVCD đi tham quan học tập. + Phối hợp xét duyệt và làm hồ sơ thi đua cho CBGV – CNV. + Làm hồ sơ thi đua cuối năm. + Phối hợp chỉ đạo công tác Hè, chuẩn bị khai giảng năm học mới.
7,8/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Thăm và tặng quà các gia đình chính sách của địa phương là thương binh hoặc liệt sĩ nhân dịp 27-7. + Kết hợp với nhà trường phân công nhiệm vụ cho phù hợp với từng ĐVCD trong năm học 2025- 2026 + Phối hợp với chuyên môn kiểm tra công tác kg năm học mới.

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THEO THÁNG

Tháng	Nội dung công việc	Phân công	Thời gian thực hiện và kết quả
9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới 2024- 2025 + Phối hợp BGH tuyên truyền, tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 + Tập luyện văn nghệ, vệ sinh trường lớp trang trí lớp học, cảnh quan nhà trường - Lập danh sách con CB,GV,GV đạt thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. - Phối hợp nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2024-2025. - Nộp HS hội nghị CC,VC -Tích cực tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Trường học hạnh phúc” và phòng chống dịch bệnh. - Thăm hỏi hiếu hỉ 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH - BCH - BCH - Đ/c Hương - Đ/c Hương - BCH 	<ul style="list-style-type: none"> - 5/9 Khai giảng. - Đã thực hiện
10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: + Mít tinh kỉ niệm ngày 20/10 + Hưởng ứng tuần lễ áo dài -Tổ chức các hoạt động chào mừng ĐHCĐ. - Dự tập huấn nghiệp vụ công đoàn do các cấp công đoàn cấp trên tổ chức : Luật thực hiện cơ chế dân chủ , Luật BH -Triển khai tại công đoàn luật Luật thực hiện cơ chế dân chủ , Luật BH - Tuyên truyền ĐVCD tham gia cuộc thi TT tìm hiểu ĐH công đoàn 13 - Thăm hỏi đvcd ốm 	<ul style="list-style-type: none"> - BCH - BCH -Đ/c Hương BCH 	<ul style="list-style-type: none"> Đã thực hiện
Tháng 11/2024	<ul style="list-style-type: none"> -Họp BCHCD -Tổ chức các hoạt động chào mừng 42 năm ngày NGVN 	<ul style="list-style-type: none"> Đc Hương 	

	<ul style="list-style-type: none"> -Tổ chức chúc mừng các đ/c Nguyễn cán bộ quản lí nhà trường về hưu - Tổ chức tập luyện văn nghệ 20-11 -Khen thưởng phong trào thi đua Hai tốt - Phối kết hợp nhà trường tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam - Ủng hộ quỹ người nghèo Tp - Ủng hộ Điện Biên do MTTQ huyện phát động. 	BCH,BGH BCH	Đã thực hiện
Tháng 12/2024	<p>Họp BCHCD</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày TLQĐNDVN -Ban thanh tra ND kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, nề nếp học tập các lớp,các khoản thu - Ban nữ công triển khai cuộc thi nấu cơm dẻo canh ngọt hình thức gửi vi deo nấu ăn dự thi. -Chuẩn bị các nội dung sơ kết kì 1 -Quyết toán tài chính công đoàn năm 2024 -Thăm hỏi ĐVCD 	Đ/c Hường BCH BCH	
Tháng 1; 2 /2025	<p>Họp BCHCD</p> <ul style="list-style-type: none"> -Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2. -Tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng mừng Xuân -Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS - Trang trí sân khấu ngày Tết - Tổ chức thăm và tặng quà cho CBQL nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên Đán Kí GV và HS kí cam kết không sử dụng chất gây nổ theo nghị định CP 	BCHCD đ/c Hường BCH ĐVCD BCH	

	<ul style="list-style-type: none"> - Nghi Tết Nguyên Đán theo quy định - Tiếp tục tham gia video Cơm dẻo canh ngọt do BNC tổ chức - Phối kết hợp với nhà trường tổ chức du xuân cho đoàn viên 	BCH	
Tháng 3/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn 26/3. - Tiếp tục duy trì ổn định nề nếp GV-HS + Tổ chức lễ kỉ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. - Kết hợp với bộ phận chuyên môn kiểm tra nề nếp, chuyên môn GV-HS - Thi tìm hiểu về Đại hội 13 CSVN - Tiếp tục tổ chức cho các tổ CĐ làm video tham gia cuộc thi Cơm dẻo canh ngọt. 	đ/c Hoàng BCH BCH ĐVCD	
Tháng 4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn - Hưởng ứng tháng công nhân: tham gia tiết mục dân vũ - Kết hợp với tổ chuyên môn ôn tập cho HS chuẩn bị thi cuối năm học. Hoàn thiện việc đánh giá HS cuối năm. - Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân kiểm tra công tác tài chính. - Kết hợp với nhà trường, tổ chức vui Tết thiếu nhi và lễ ra trường cho 	đ/c Hoàng BCH	

	<p>trẻ 5 tuổi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết hợp với tổ chuyên môn bình xét thi đua và tổng kết năm học. Tổng kết hoạt động công đoàn. - Làm báo cáo, hồ sơ thi đua khen thưởng - Tham mưu với nhà trường lên kế hoạch cho ĐVCD đi tham quan. 		
Tháng 6,7,8/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thăm và tặng quà gia đình nhà giáo chính sách . + Kết hợp với nhà trường phân công nhiệm vụ cho phù hợp với từng ĐVCD trong năm học 2025 - 2026 + Phối hợp với chuyên môn kiểm tra công tác khai giảng năm học mới. 	<p>ĐVCD</p> <p>BGH, BCH</p>	

PHẦN BỔ SUNG KẾ HOẠCH

Tháng 1;2:.....

.....

Tháng 3:.....

.....

HƯỚNG DẪN THEO DÕI THI ĐUA CÁ NHÂN

TT	Họ và tên	Năm học	Danh hiệu thi đua			Hình thức khen thưởng	
			LĐTT	CSTĐ CS	CSTĐ TP	Đoàn viên XS	
1	Lê Thị Hương	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
2	Nguyễn Thị Phương	2023-2024	x			x	BK UBNDTP
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
3	Lê Thị Duyên	2023-2024	x	x		x	BK Chính Phủ
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
4	Vũ Thị Thơm	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
5	Nguyễn Thị Thu	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
6	Nguyễn Thị Thu	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					

7	Tạ Thị Phương	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
8	Vũ Thị Biên	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
9	Đỗ Thị Hiếu	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
10	Trịnh Thị Phương	2023-2024	x	x		x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
11	Tạ Thị Hằng	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
12	Đoàn Thị Nguyệt	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
13	Nguyễn Thị Châm	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
14	Nguyễn Thị Liễu	2023-2024	x			x	
		2024-2025					

		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
15	Bùi Thị Thương	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
16	Nguyễn Thị Nhớ	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
17	Lê Quỳnh Trang	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
18	Đương Thị Hương	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
19	Vũ Thị Hường	2023-2024	x	x		x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
20	Đào Thị Mận	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
21	Vũ Thị Nguyệt	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					

		2027-2028					
22	Đào Thị Vân Anh	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
23	Lê Thị Hồng Loan	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
24	Trần Thị Bích Phượng	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
25	Bùi Thị Thùy	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
26	Đỗ Thị Tư	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
27	Dương Thị Thùy	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
28	Nguyễn Thị Phương Thu	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
		2023-2024	x			x	

29	Đào Thị Hoa	2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
30	Nguyễn Thị Lan Anh	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
31	Đỗ Thị Kim Anh	2023-2024	x	x		x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
32	Bùi Xuân An	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
33	Nguyễn Thị Trang	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
34	Nguyễn Thị Ngân	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
35	Nguyễn Thị Huệ	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
36	Đỗ Thúy Hằng	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					

		2026-2027					
		2027-2028					
37	Vũ Thị Hà	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
38	Trịnh Thị Suốt	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
39	Đỗ Thị Dung	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
40	Lê Thị Lữ	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
41	Phạm Thị Phương Thúy	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
42	Phan Thị Mai	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
43	Ninh Thị Diệu Linh	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					

44	Vũ Thị Điềm	2023-2024					
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
45	Nguyễn Thị Thu Hà	2023-2024	x			x	
		2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
46	Vũ Thị Nguyệt Ánh	2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					
47	Tạ Thị Thùy	2024-2025					
		2025-2026					
		2026-2027					
		2027-2028					

THEO DÕI THI ĐUA CỦA TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2023-2028

Năm học	NHÀ TRƯỜNG		CÔNG ĐOÀN	
	Danh hiệu	Khen thưởng	Danh hiệu	Khen thưởng
2023-2024	Tập thể LĐTT	Bằng khen UBNDH	Vững mạnh	
2024-2025				
2025-2026				
2026-2027				
2027-2028				

TM.BCHCD

Chủ tịch

